



สรุปผลการประชุมความร่วมมือ  
The Corporate Registers Forum (CRF)

ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ ๘ - วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘  
ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## สรุปผลการประชุมความร่วมมือ The Corporate Registers Forum (CRF)

ระหว่างวันอาทิตย์ ที่ ๘ – วันศุกร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘

ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เมื่อวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้เข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ The Corporate Registers Forum (CRF) ครั้งที่ ๑๑ ณ กรุงอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหัวหน้าคณะ เพื่อประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับระบบจดทะเบียนธุรกิจและการพัฒนาการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจกับผู้แทนจากหน่วยงานจดทะเบียนของประเทศสมาชิก CRF ทั้งนี้ CRF เป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีได้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสวงหาผลกำไร โดยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และพัฒนาการใหม่ๆเกี่ยวกับระบบ การจดทะเบียนธุรกิจ รวมทั้งส่งเสริมการหารือและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเกี่ยวกับระบบการจดทะเบียนธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการ เทคโนโลยีที่ใช้หรือจะใช้ในการจดทะเบียน

ปัจจุบัน CRF มีหน่วยงาน/องค์กรการจดทะเบียนธุรกิจเข้าร่วมเป็นสมาชิกทั้งหมดจำนวน ๕๑ หน่วยงาน จาก ๔๑ ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน ๓ ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ และมีประเทศที่ได้รับการจัดอันดับใน Top Ten ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ (Starting a Business) ตาม รายงาน Doing Business ๒๐๑๕ ของธนาคารโลก หลายประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย แคนาดา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น

ในปี ๒๕๕๘ นี้ CRF ได้กำหนดประเด็นหลักในการประชุม ในหัวข้อ “ระบบจดทะเบียนธุรกิจ เสริมพลังขับเคลื่อนผู้ประกอบการ” (Corporate Registration as A Driving Force for Entrepreneurship) โดยมีสาระสำคัญในการประชุมเกี่ยวกับบทบาทของระบบจดทะเบียนธุรกิจต่อการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โครงสร้างระบบการจดทะเบียนและการให้บริการข้อมูล นโยบายรัฐบาลและการริเริ่มเพื่อปรับปรุงและพัฒนาาระบบจดทะเบียนธุรกิจ รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในแง่มุม ต่างๆ และการกำกับให้การจดทะเบียนธุรกิจและการประกอบธุรกิจมีความน่าเชื่อถือและโปร่งใส เช่น การใช้ หมายเลขทะเบียนธุรกิจเดียวกัน การกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณสมบัติของเจ้าของกิจการซึ่งมีผลต่อการเลิก กิจการ เป็นต้น ซึ่งประเทศผู้เข้าร่วมประชุมต่างเห็นพ้องว่า การจดทะเบียนธุรกิจเป็นเครื่องมือสำคัญในการ พัฒนา รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยระบบจดทะเบียนธุรกิจที่มี ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสจะช่วยส่งเสริมการประกอบกิจกรรมทางการค้าและการพาณิชย์ต่างๆของ ผู้ประกอบการ รวมถึงช่วยพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน (private sector) หรือ SMEs อีกทั้งยังส่งผลต่อจำนวนบริษัทตั้งใหม่ การสร้างงาน เพิ่มการลงทุนในประเทศ เพิ่มมูลค่าของ คนทำงาน ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน และสร้างตลาดที่มีความสามารถในการ

แข่งขัน นอกจากนี้ การจดทะเบียนธุรกิจจะช่วยลดการประกอบธุรกิจนอกระบบ และทำให้ได้ข้อมูลธุรกิจ ซึ่งรวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลทางภาษี ที่มีความถูกต้องและมีคุณภาพ สามารถสะท้อนหรือบ่งชี้ถึงสภาพเศรษฐกิจของประเทศ เป็นประโยชน์ต่อการนำมาเป็นแนวทางในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางการค้าของประเทศ และต่อผู้ประกอบการในการนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาตัดสินใจประกอบธุรกิจได้มากขึ้น



จากการประชุม พบว่า ประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศที่มีอันดับตัวชี้วัดด้านการเริ่มต้นธุรกิจในระดับต้น เช่น นิวซีแลนด์ แคนาดา สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ต่างออกนโยบายหรือมาตรการหลายอย่างในการพัฒนาระบบการจดทะเบียนธุรกิจของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบจดทะเบียนธุรกิจมีความสะดวก รวดเร็ว และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ อาทิ ลดระยะเวลาในการเริ่มต้นธุรกิจ การให้บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (one stop shop) การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย การจัดทำเอกสารที่มีแบบแผน การลดหรือเลิกการกำหนดทุนขั้นต่ำ การยกเลิกกระบวนการก่อนจดทะเบียน เช่น การขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ หรือกระบวนการการรับรองจาก Notary Public ซึ่งอาจส่งผลให้กระบวนการในการจดทะเบียนธุรกิจยาวนานขึ้น อีกทั้งให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาการให้บริการจดทะเบียน หรือการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการดำเนินการแก่ผู้ประกอบการ ทำให้การเริ่มต้นธุรกิจภายในประเทศง่ายขึ้น ป้องกันปัญหาการฉ้อโกงหรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนธุรกิจ และช่วยให้หน่วยงานจดทะเบียนธุรกิจสามารถเชื่อมโยงบริการกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ กลุ่มประเทศบางกลุ่มได้พัฒนาระบบการใช้หมายเลขทะเบียนธุรกิจเดียวกันภายในภูมิภาคของตน เช่น สหภาพยุโรปได้พัฒนาระบบ European Unique Identifier (EUID) ซึ่งเป็นระบบการใช้หมายเลขทะเบียนธุรกิจเดียวกันระหว่างบริษัทแม่และสาขาของบริษัทที่ตั้งขึ้นในประเทศอื่นๆ เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสาขาของบริษัทที่จัดตั้งในประเทศสมาชิกอื่น



จากการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น ทำให้ผู้แทนกรมได้รับทราบถึงแนวทางในการจดทะเบียนธุรกิจและมาตรการในการพัฒนาระบบจดทะเบียนธุรกิจของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการนำมาปรับปรุงและพัฒนา การบริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในระดับสากลต่อไปได้ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการจดทะเบียนให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกรมกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาระบบการจดทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน เพื่อให้การจดทะเบียนธุรกิจมีความสะดวกรวดเร็วต่อผู้ประกอบการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังเป็นการรักษาหรือพัฒนาอันดับความยาก-ง่ายในการเริ่มต้นธุรกิจของไทยตามรายงานของธนาคารโลก ให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเริ่มต้นธุรกิจ การลงทุน และเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคต



กองทะเบียนธุรกิจ

เมษายน ๒๕๕๘